

นโยบายผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์

นายเพชรทวี นวลมณี
สาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์



ปัญหาสาธารณสุข 5 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2564

- 1 ระดับสติปัญญาของเด็ก (IQ)**
ปี 2561-2563 เด็กกลุ่มอายุ มีระดับไอคิวเฉลี่ย ต่ำกว่า 100
- 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ควบคุมโรคระบาด)**
โรคไข้เลือดออก ยังคงเป็นโรคระบาดที่พบได้บ่อยในอำเภอกุสุมาลย์
- 3 โรคไตวายเรื้อรัง (CKD)**
ปี 2561-2563 ผลการชะลอไตเสื่อม ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ (eGFR ลดลง <4 ไม่ผ่านเกณฑ์)
- 4 อุบัติเหตุจราจร (RTI)**
ปี 2561-2563 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร สูงกว่าเกณฑ์ (>20 ต่อประชากรแสนคน)
- 5 โรคมะเร็งท่อน้ำดี (CHCA)**
โรคมะเร็งท่อน้ำดี ยังมีพบผู้มีความเสี่ยง



เข็มมุ่งการดำเนินงาน คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2564

3 เพิ่ม	เพิ่มระดับสติปัญญาของเด็ก (IQ) เป้าหมาย : เด็กกลุ่มอายุ พัฒนาการสมวัย ไอคิวเกิน 100	
	เพิ่มการเข้าถึงการคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี (CHCA) เป้าหมาย : คนกลุ่มอายุ กินแต่ปลาสุก ลดพยาธิใบไม้ตับ กำจัดมะเร็งท่อน้ำดี	
	เพิ่มความสุขให้บุคลากร เป้าหมาย : คนสาธารณสุขกุสุมาลย์ สุขภาพดี ไม่มีโรค (ตามมาตรการ นคร 2 ส)	
3 ลด	ลดโรคระบาด (ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา โควิด-19) เป้าหมาย : คนกุสุมาลย์เข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ พิชิตภัยโรคระบาด	
	ลดการเสื่อมของไต (CKD) เป้าหมาย : ห่างไกลโรคไต พั่นองไทกุสุมาลย์	
	ลดการตายจากอุบัติเหตุจราจร (RTI) เป้าหมาย : คนกุสุมาลย์ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร	
ค่านิยมองค์กร CORE VALUE		
K Knowledge เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง		
S Service Mind บริการดี มีหัวใจ พร้อมให้บริการ มาตราฐานเป็นเลิศ		
M Morality มีคุณธรรม พึ่งพาความคิดเห็น เน้นรับผิดชอบ ควบคู่กันได้		



**นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

นโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

“ รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข ”

กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นบ้านที่อบอุ่น เป็นครอบครัวที่บุคลากรมีความรัก มีความสามัคคี มีวินัย ร่วมเสริมพลังและสร้างสรรค์การทำงานสาธารณสุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ ให้ความสำคัญยิ่งต่อโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ สำหรับแนวนโยบายในการบริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้น 5 ประเด็น ได้แก่

- 1. พัฒนาระบบสุขภาพ** ยกกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม. ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน (หมอประจำบ้าน หมออนามัย และหมอครอบครัว) ตลอดจนพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ มุ่งดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งกาย จิต สังคม พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก ควบคู่ไปกับสุขภาพกาย ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ
- 2. พัฒนาระบบบริการก้าวหน้า** ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ลดความแออัด ลดรอคอย ด้วยการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Care) สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ (Innovative Healthcare Management) สนับสนุนนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ โดยเริ่มให้เห็นเป็นรูปธรรมในเขตสุขภาพนำร่องก่อนขยายผล
- 3. เร่งสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ** เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ มุ่งสู่ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Service Hub) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) และวิทยาการทางการแพทย์ (Academic Hub) สนับสนุน ส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้ใช้เพื่อสุขภาพอย่างครอบคลุม ปลอดภัย เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก
- 4. เสริมสร้างสุขภาพวิถีใหม่** สร้างเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีปกติใหม่ New Normal โดยเฉพาะอาหาร ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพดี บุคลากรสาธารณสุขต้องเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพตนเอง พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ COVID-19 เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการสร้างระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล
- 5. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล** สุจริต โปร่งใส และ ประโยชน์ของประชาชน ในการบริหารและการดำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ให้เป็น “ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสีขาว ” ผู้บริหารทุกคนต้องดูแลขวัญกำลังใจ และความปลอดภัยของบุคลากร สร้างผู้นำรุ่นใหม่ สร้างองค์กรแห่งความสุข พัฒนาคคนให้เก่ง ดี และมีความสุข งานได้ผล คนเป็นสุข เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างยั่งยืน

**“ นโยบายของผมจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ ถ้าปราศจากความร่วมมือร่วมใจจากท่านทั้งหลาย
ใคร่ขอความร่วมมือร่วมใจจากท่านทั้งหลายในการขับเคลื่อนนโยบายนี้
ด้วยพลังแห่งความรัก ความสามัคคี เพื่อกระทรวงสาธารณสุขอันเป็นที่รักของพวกเรา ”**

6 ตุลาคม 2563

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คิดดี ทำดี
องค์กรแห่งความสุข

สร้างความเชื่อมั่น
ธรรมาภิบาล

รู้ทันการเปลี่ยนแปลง
Strategic Focus

Strategic Focus

พัฒนาจุดแข็งเพื่อต่อยอด
(Excellence)

พัฒนา/แก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหา
(Strength)

สร้างคุณค่าของงาน
(Value)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

นายวิศณุ วิทยานำรุ่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร